

Số: /KH-UBND

Hoàng Tân, ngày tháng năm 2021

## **KẾ HOẠCH**

### **Đảm bảo an ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026**

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-CAHH ngày 05/12/2020 của Công an huyện về đảm bảo an ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Hoàng Hóa. UBND xã xây dựng Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự bầu cử với mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

#### **I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU**

1. Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cử tri tham gia bầu cử và các địa điểm diễn ra cuộc bầu cử theo đúng chương trình, kế hoạch của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban bầu cử các cấp và đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về an ninh, trật tự, khủng bố, biểu tình, gây rối, cháy nổ... làm ảnh hưởng đến mọi hoạt động của cuộc bầu cử.

2. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, loại trừ các yếu tố bên trong - bên ngoài làm ảnh hưởng mọi hoạt động bình thường của công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, như: Hoạt động khủng bố, phá hoại; hoạt động lợi dụng cuộc bầu cử để xâm phạm ANQG; can thiệp, tác động chuyển hóa nội bộ; lợi dụng dân chủ, nhân quyền chống phá Đảng, Nhà nước; móc nối, hậu thuẫn cho số đối tượng chống đối hình thành các tổ chức chính trị đối lập... trong nội địa, không để các phần tử phản động, đối tượng cơ hội hoạt động thâm nhập Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp.

3. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng, tăng cường phương tiện bảo đảm an ninh, an toàn ở khu vực diễn ra các hoạt động của cuộc bầu cử, các mục tiêu trọng điểm về an ninh, trật tự, chú trọng triển khai công tác bảo vệ từ xa, từ sớm nhằm phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, hoạt động phá hoại của thế lực thù địch, phản động, phần tử khủng bố. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông trên các tuyến đường di chuyển của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia các hoạt động bầu cử và của cử tri, tuyên truyền, vận động cử tri, quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

4. Tập trung thống nhất và bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong chỉ đạo, chỉ huy; phối hợp chặt chẽ giữa công an các đơn vị; phân công phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ giữa các lực lượng trong bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử; chủ động triển khai lực lượng, phương tiện và các điều kiện bảo đảm để triển khai có hiệu quả Kế hoạch.

5. Chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử thống nhất nhận thức, thể hiện bản lĩnh chính trị, phát huy cao độ tinh thần, trách

nhiệm khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời phải xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn lực lượng Công an từ nay đến khi kết thúc cuộc bầu cử.

## **II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM**

**1.** Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử các cấp... về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử để thống nhất nhận thức cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và công tác Công an tham gia bảo đảm an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ủy ban bầu cử xã tổ chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp .

**2.** Tập trung nắm chắc số lượng, thành phần nhân sự được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 và người được phân công phục vụ cuộc bầu cử để tham mưu rà soát, xét duyệt chặt chẽ nhân sự, kịp thời kiến nghị với Hội đồng bầu cử các cấp, các cơ quan chức năng không để những trường hợp vi phạm tiêu chuẩn chính trị, cơ hội chính trị, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật, suy thoái phẩm chất đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử hoặc phục vụ cuộc bầu cử.

**3.** Chủ động triển khai các biện pháp công tác Công an đấu tranh làm thất bại âm mưu, ý đồ, hoạt động chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị, phần tử xấu và các loại tội phạm. Triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh tôn giáo, giữ vững an ninh tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử và tham gia bầu cử tại địa phương, các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, các điểm bầu cử, nơi niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu, danh sách cử tri, hòm phiếu, quá trình bỏ phiếu và vận chuyển hòm phiếu; không để thất lạc, đánh tráo hoặc cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng...

**4.** Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý những trường hợp lộ, mất bí mật nhà nước, tán phát thông tin có nội dung phức tạp; vận động bầu cử, ứng cử trái pháp luật, phá hoại nội bộ, ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan định hướng các hoạt động tuyên truyền; làm tốt công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông. Tổ chức tốt công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền, chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu.

**5.** Tập trung rà soát các vụ tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và trong các cơ quan, doanh nghiệp để chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các ban, ngành giải quyết ngay tại cơ sở, không để quần chúng kéo đến khu vực bầu cử, cơ quan, ban, ngành ở huyện, trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc ra Trung ương khiếu kiện, tạo cơ cho các phần tử xấu lợi dụng kích động chống phá. Nắm chắc tình hình công nhân trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp doanh nghiệp làm ăn thua lỗ đang có vấn đề khiếu

nại, tố cáo để có biện pháp giải quyết ổn định, không để xảy ra đình công của công nhân trên địa bàn trước, trong thời điểm diễn ra bầu cử.

**6.** Tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh các băng nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động hiện hành, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để “bảo kê”, “siết nợ”, đòi nợ, gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản; tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen”; tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; các sới bạc chuyên nghiệp, đường dây đánh bạc, cá độ thể thao qua mạng Internet. Đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn; các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Chủ động phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực của các cơ quan, doanh nghiệp; tập trung lực lượng bắt, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán, sản xuất hàng giả, hàng kém. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; đặc biệt triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh khoáng sản trái phép, dễ phát sinh phức tạp, khiếu kiện .

**7.** Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội, tập trung quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý nhân, hộ khẩu; quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài, nhất là số phóng viên báo chí nước ngoài, nhân viên các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn trong thời gian diễn ra bầu cử; bảo đảm an toàn, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trước, trong, sau thời điểm diễn ra cuộc bầu cử; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường bộ, nhất là tuyến đường tỉnh lộ 510B và tại đại bàn các thôn, các khu vực diễn ra bầu cử, không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép và tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Phối hợp với lực lượng quân sự tổ chức tuần tra vũ trang, kiểm soát, bảo vệ các công trình, mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, trụ sở UBND và địa bàn, mục tiêu quan trọng, các điểm bỏ phiếu.

**8.** Bảo đảm các điều kiện về phương tiện, cơ sở vật chất, vật tư, kinh phí... phục vụ hiệu quả nhiệm vụ được giao; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, chế độ trực ban, trực chiến, chế độ thông tin báo cáo. Tăng cường công tác bảo đảm y tế và phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử.

### **III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM**

#### **1. Đ/c Nguyễn Ngọc Hiệp - Phó Chủ tịch UBND:**

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch huy động tối đa lực lượng, phương tiện, các điều kiện đảm bảo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ được giao, đồng thời phối hợp với MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực, tự giác tham gia công tác đảm bảo ANTT trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

#### **2. Công an xã**

- Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo bầu cử và phối hợp với các cấp, đoàn thể, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác bảo vệ, đảm bảo ANTT.

- Rà soát, nắm tình hình, phát hiện, tham mưu cho Ủy ban bầu cử xã các cơ quan chức năng không để những trường hợp vi phạm tiêu chuẩn chính trị, cơ hội chính trị, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật, suy thoái phẩm chất đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... giới thiệu ứng cử, tự ứng cử hoặc phục vụ cuộc bầu cử; chủ động phát hiện, vô hiệu hóa các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, hạ uy tín nhân sự đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân xã, nhất là Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, không để các đối tượng phản động, số cơ hội chính trị tiếp xúc, tác động, lôi kéo nhân sự.

- Tăng cường tuyên truyền về công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử, không tạo sơ hở, thiếu sót để các phần tử phản động lợi dụng kích động chống phá; rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí hoạt động chống Đảng, Nhà nước, phá hoại nội bộ, xuyên tạc cuộc bầu cử.

- Nắm tình hình trong giáo viên, học sinh các nhà trường trên địa bàn xã, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết các vấn đề nổi lên trong giáo viên, học sinh liên quan đến bầu cử.

- Tham mưu cho Ủy ban bầu cử xã thực hiện tốt công tác bảo vệ tài liệu, bảo mật thông tin, không để xảy ra lộ, mất tài liệu mật liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử.

- Triển khai các kế hoạch trinh sát nắm tình hình liên quan đến âm mưu, ý đồ, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử các tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị, bất mãn, phần tử xấu nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn không để các đối tượng hoạt động phá hoại bầu cử, tự ứng cử, thâm nhập vào Hội đồng nhân dân xã, lôi kéo, kích động người dân tụ tập đông người tuần hành, biểu tình, gây rối, rải truyền đơn, khẩu hiệu phản động phá hoại bầu cử.

- Xây dựng, thực hiện hiệu quả các Phương án phòng ngừa, giải quyết các tình huống:

+ Xảy ra các vụ rải tờ rơi, viết khẩu hiệu phản động, có nội dung “xấu”; xé, xóa, đốt, bôi lem các pa nô, khẩu hiệu, danh sách ứng cử viên, danh sách cử

+ Kích động, ngăn cản cử tri đi bỏ phiếu, ngăn cản các tổ bầu cử làm nhiệm vụ, không cho mở hòm phiếu, mất con dấu, mất hòm phiếu, mất phiếu bầu cử, gây rối trật tự tại các khu vực bầu cử.

+ Quần chúng nhân dân tập trung đông người kéo đến khu vực tổ bầu cử và các trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền để khiếu kiện, biểu tình, gây rối ANTT trước, trong thời gian diễn ra bầu cử.

+ Vận động bầu cử không đúng quy định.

+ Các đối tượng phản động trong và ngoài địa bàn tổ chức hoạt động gây cháy, nổ tại khu vực bầu cử và các địa điểm khác để gây tiếng vang.

- Tổ chức tuần tra nhân dân bảo vệ thôn xóm, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đảm bảo ANTT góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử.

### **3. Các tổ ANTT Thôn**

- Nắm chắc tình hình liên quan đến dư luận nội bộ, phản ứng của nhân dân, nhất là những quan điểm trái chiều phức tạp liên quan đến vấn đề nhân sự, những mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ, đơn thư khiếu nại, tố cáo trong quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử để tham mưu kịp thời cho lực lượng Công an xã đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời.

- Tổ chức triển khai thực hiện, xử lý hiệu quả các Phương án phòng ngừa, giải quyết các tình huống xảy ra trên địa bàn thôn làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

- Bảo vệ tuyệt đối an toàn các khu vực bầu cử như: Nơi niêm yết danh sách cử tri, khu vực bỏ phiếu, vận chuyển hòm phiếu..., không để xảy ra thất lạc, đánh tráo hòm phiếu...

#### **4. Xã đội**

- Phối hợp với lực lượng công an tham gia tuần tra kiểm soát trong nhân dân nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn xã trước, trong và sau bầu cử.

- Phối hợp với các tổ ANTT, tổ ANXH, các đoàn thể chính trị thôn để chỉ huy và thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc theo phương án đảm bảo ANTT tại các điểm bầu cử.

#### **5. Văn hóa – đài truyền thanh xã**

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm túc quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức cho nhân dân và âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của ác thế lực thù địch và trách nhiệm của quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ cuộc bầu cử.

#### **6. Trạm y tế xã**

- Tăng cường công tác bảo đảm y tế và phòng, chống dịch Covid-19 cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử.

#### **7. Các trường học trên địa bàn:**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động học sinh cam kết chấp hành tốt Luật giao thông, tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tội phạm, TNXH, góp phần đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn.

#### **8. Kế toán - VPTK**

- Bảo đảm các điều kiện, phương tiện, cơ sở vật chất, vật tư, kinh phí... phục vụ cho các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1.** Căn cứ vào kế hoạch của UBND xã, trên các cơ sở chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, chuyên đề, địa bàn phụ trách, theo dõi các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại kế hoạch.

**2. Chế độ thông tin báo cáo:** Các cơ quan, ban ngành đoàn thể thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về công tác bảo vệ ANTT và những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ báo cáo UBND xã để có hướng chỉ đạo tiếp theo.

***Nơi nhận:***

- UBND huyện( b/c)
- CA huyện Hoằng Hoá (b/c);
- TV Đảng uỷ xã (b/c);
- TT HĐND-UBND xã (b/c);
- MTTQ xã (p/h t/h);
- CA xã, Ban CHQS xã ( T/h);
- Hội CCB xã ( p/h t/h);
- Hội ND xã ( p/h t/h);
- Hội PN xã ( p/h t/h );
- ĐTN( phối hợp);
- Các tổ ANTT (t/h);
- Thành viên Tiểu ban AN (t/h);
- Lưu: CAX, VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Đức Ngọc**